
  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 

วันจันทรที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด 

 
 

ผูมาประชุม 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมยั  ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด  
๔.  นายสพุล  โตะปง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธ ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภานุ   นายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๒.  นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป  รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๓.  นายจตพุล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๔.  นายอรรคพล  จติตะมัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลบานเปด 
 ๕.  นางสาวรุจิรา  จุลลาบุดด ี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 

๖.  นายปรดีา  นิลสาค ู   ปลัดเทศบาลตำบลบานเปด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๘.  นายธวัชชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๙.  นายเพชร  โพสาราช   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
๑๐. นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๑. นายจกัริน  อรรคเศรษฐัง  ผูอำนวยการกองชาง 
๑๒. นายมนตรี  สุพรหมอินทร  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ๑๓. นางอรัญญา  ปองสิงห  ผูอำนวยการกองการศกึษา 
 ๑๔. นางรักเล  ปาละสานต  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 ๑๕. นางฐติิรตัน  ประเสริฐศร ี  ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ 
 ๑๖. นางสาวประพตัตรี  รถหามแห ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๒ 

 

 ๑๗. จ.อ.อภิชาติ  พวงฉ่ำ   หัวหนาฝายอำนวยการ 
๑๘. นางภัทรรวี  สมสอาด  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๑๙. นางสุชาดา  หมื่นทาว  หัวหนาฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๒๐. นายสันต ิ ศรีจันทร   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
๒๑. นางสาวธดิารัตน  นาคะเจริญ  นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ 

 ๒๒. นางสาวกรรณิการ  แพงงา  เจาพนักงานธรุการชำนาญงาน 
 ๒๓. นายธนโชติ  งามรูป   เจาพนักงานประชาสัมพนัธ 
 ๒๔. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจางทั่วไป 
 ๒๕. นางชนิสรา  วงษศริ ิ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตร ี
 ๒๖. นายกติติศกัดิ์  แกวไสย  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตร ี
 ๒๗. นายสวุรรณ  โพคา   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตร ี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะน้ีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมาครบองคประชุมแลว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ 

ครั้งที่ ๑ จากนั้นไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปดขึ้นจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหนาที่ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ไดกลาวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมการประชุมสภาทุกทานที่เขา

รวมการประชุมในครั้งน้ี รวมถึงผูชมที่รับชมทาง Facebook ของทางเทศบาล 
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซ่ึง
ตรงกับวันจันทรที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม
หนองโคตร ชั ้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด จากนั ้นไดนำเขาสู
ระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ ทุกทานคงจะทราบ 
ประธานสภาเทศบาล วาชวงเวลานี้เขาสูหวง 180 วัน ของทั้งสมาชิกสภาฯ และผูบริหารซึ่งจะมี

ระเบียบและขอบังคับมากมายที่เราจะตองไปปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ซึ่งสัปดาหที่ผานมาทานสมาชิกสภาฯ ไดเขารวมการอบรมในสวนของ
ระเบียบวาระที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง ทั้งในสวนของ 180 วันและ 90 วัน 
ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนกับทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานในการที่จะถือเปน
แนวทางปฏิบัติใหถูกตองตรงตามระเบียบกฎหมาย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที ่ ๔ วันที่ ๒๕ 

กันยายน ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผานมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้ง

ที ่ ๔ เมื ่อวันที ่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมน้ีหรือไม  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในสวนของระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ 25 กันยายนที่ผาน

มา จำนวน 65 หนา มีการพิมพตกบกพรองบางประปรายอยางเชน คำวา
เทศบาลใช ส.เสือแทน ศ.ศาลาก็มี แตมีประเด็นที่ตนจะอภิปรายซึ่งอยูใน
หนาที่ ๑9 ซ่ึงเปนขอความที่ผมอภิปรายเอง บรรทัดที่ 4 ตนอภิปรายใชคำวา
ปรับปรุงโดยที่อาจจะขวางทางลำรางเดิม ขอแกไขตรงที่ใชคำวาริมรางเปนลำ
รางเพราะตรงน้ีตนเปนผูอภิปรายเอง ตนไมไดเสนอใหแกไขแตจะขอเสนอใน
หนาที่ 11 ซึ ่งทานผู อำนวยการกองชางตอบขอซักถามในบรรทัดที่ ๓-4 
ตอเนื ่องกันขอความวา เริ ่มที ่ Station ๐๐ ไปจนถึง Station สุดทายคือ      
2+207 เพราะว าระยะทางคือ 2.217 กิโลเมตร ตนคิดว าจะมีความ
คลาดเคลื่อนหรือไม จะเปนคำอธิบายของทานผูอำนวยการกองชางเองหรือ
จะเปนการบันทึกคลาดเคลื ่อนเองตนก็ไมแนใจ Station สุดทายคือ 2 
กิโลเมตร+207 เมตร นาจะเปนระยะทางรวมที่ 2.๒๐๗ กิโลเมตรหรือไม 
และอีกหนาคือในหนาที่ ๑๕ เปนขอความของทานวิศวกรโยธาชำนาญการ
พิเศษคือคุณสันติ  ศรีจันทร ทานตอบในบรรทัดแรกคือในสวนที่ลดขนาดคือ
เขตทางของเราจำกัดจึงตองลดขนาดมิเตอรของทอลง ตนวาชางระดับนี้ไม
นาจะใชคำวามิเตอร นาจะใชคำวาไดอะมิเตอรซึ่งแปลวาเสนผานศูนยกลาง 
ถาเปนขนาดมิเตอรน้ันนาจะเปนเครื่องวัดกระแสไฟฟาหรือกระแสน้ำมากกวา 
แตถาจะพูดถึงขนาดของทอนาจะเปนไดอะมิเตอรมากกวาหรือไม จึงขอนำ
เรียนปรึกษาทานประธานสภาฯ  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตองขอบอกตรงๆ วาตนเองก็ไมแนใจวาใชวาคำวาไดอะมิเตอรหรือ 
ประธานสภาเทศบาล มิเตอรหรือวาในวันที่ประชุมทานสันติไดใชคำวาอะไร เอาเปนวาจะใชคำใด

นั้นขอใหเจาหนาที่ดำเนินการแกไขกอนที่จะนำไปเผยแพร ขอใหแกไขให
ถูกตองเปนไปตามที่ทานธนดลไดอภิปรายไป มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมน้ีเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวา
ไมมี จึงขอมติในที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไมรับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ 
เสียง 
รับรอง ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
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๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๔.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นายธนดล ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ 

๒๕๖๘ (กองชาง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) ขอเชิญฝายบริหารได

อธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัติแกไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองชาง) ดังน้ี 

1. ขอความเดิม หนาที่ 407 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก อสร าง หมวดคาท ี ่ด ินและส ิ ่งก อสร าง ประเภทคาก อสร างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด (บานนายนิรันดร ถึงบานนางเวิน) 
ตั้งไว 757,700 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 8 บานหนองโจด (บานนายนิรันดร ถึง
บานนางเวิน) รายละเอียดดังน้ี  
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
260.00 เมตร พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมปายโครงการ จำนวน 
1 ปาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด ที ่17 /2568 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๕ 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่  18    ลำดับที่ 13    

แกไขเปลี่ยนแปลงเปน หนาที่ 407 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด (บานนายนิรันดร ถึงบานนางเวิน) 
ตั้งไว 757,700 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด (บานนายนิรันดร ถึง
บานนางเวิน) รายละเอียดดังน้ี 
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก. ชั ้น 3) ความยาว 
260.00 เมตร พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 
ที ่17/2568 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่ 18 ลำดับที่ 13    

2. ขอความเดิม หนาที่ 408 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก อสร าง หมวดคาท ี ่ด ินและส ิ ่งก อสร าง ประเภทคาก อสร างสิ่ง
สาธารณูปการ  โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด (จากบานแมสาคร ถึงบานพอ
สมบูรณจากบานนายชูศิลป) ตั้งไว 558,700 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 8 บาน
หนองโจด (จากบานแมสาคร ถึงบานพอสมบูรณจากบานนายชูศิลป) 
รายละเอียดดังน้ี  
งานวางทอระบายน้ำ 

1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
53.00 เมตร พรอมบอพักและรางว ี

2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
173.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี 
รวมทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม 190.00 เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด ที ่19/2568 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่ 20 ลำดับที่ 15   



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๖ 

 

แกไขเปลี่ยนแปลงเปน หนาที่ 408 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด (จากบานแมสาคร ถึงบานพอ
สมบูรณจากบานนายชูศิลป) ตั้งไว 558,700 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 8 บาน
หนองโจด (จากบานแมสาคร ถึงบานพอสมบูรณจากบานนายชูศิลป) 
รายละเอียดดังน้ี   
งานวางทอระบายน้ำ 

1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
53.00 เมตร พรอมบอพักและรางว ี

2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
137.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี 
รวมทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม 190.00 เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด ที ่19 /2568 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่ 20 ลำดับที่ 15   

3. ขอความเดิม หนาที่ 412 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก อสร าง หมวดคาท ี ่ด ินและส ิ ่งก อสร าง ประเภทคาก อสร างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 11 บานสันติสุข (ซอยธรรมรงคอุทิศ) ตั ้งไว 
375,700 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 11 บานสันติสุข (ซอยธรรมรงคอุทิศ) 
รายละเอียดดังน้ี   
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
115.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด ที ่26/2568 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่ 124 ลำดับที่ 20   

แกไขเปลี่ยนแปลงเปน หนาที่ 412 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 11 บานสันติสุข (ซอยธรรมรงคอุทิศ) ตั ้งไว 
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375,700 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 11 บานสันติสุข (ซอยธรรมรงคอุทิศ) 
รายละเอียดดังน้ี   
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
115.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด ที ่26/2568 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่ 124 ลำดับที่ 20   

4. ขอความเดิม หนาที่ 413 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก อสร าง หมวดคาท ี ่ด ินและส ิ ่งก อสร าง ประเภทคาก อสร างสิ่ง
สาธารณูปการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานกอก
นอย (ซอยนายชูศิลป ขอยุน) ตั้งไว 108,600 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานกอกนอย (ซอยบานนายชูศิลป ขอยุน) 
รายละเอียดดังน้ี   
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร  ความยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 261.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 
ที ่27/2568 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่ 25 ลำดับที่ 21   

แกไขเปลี่ยนแปลงเปน หนาที่ 413 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานกอก
นอย (ซอยบานนายชูศิลป ขอยุน) ตั้งไว 108,600 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 12 บานกอกนอย (ซอยบานนาย      
ชูศิลป ขอยุน) รายละเอียดดังน้ี   
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร   ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 165.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 
ที ่27/2568 
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่ 25 ลำดับที่ 21   

5. ขอความเดิม หนาที่ 429 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก อสร าง หมวดคาท ี ่ด ินและส ิ ่งก อสร าง ประเภทคาก อสร างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางปรับปรุงและซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 23 บานไทรทอง (ซอยสามแยกรานขายของเกา) ตั้งไว 1,119,100 
บาท เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงและซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
23 บานไทรทอง (ซอยสามแยกรานขายของเกา) รายละเอียดดังน้ี  
งานปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร   ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา220.00 ตารางเมตร   
งานวางทอระบายน้ำ 

1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
150.00 เมตร พรอมบอพักและรางว ี

2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
175.00 เมตร พรอมบอพักและรางว ี
รวมทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม 350.00 เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด ที ่59/2568 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่  55  ลำดับที่ 51   

แกไขเปลี่ยนแปลงเปน หนาที่ 429 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการกอสรางปรับปรุงและซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 23 บานไทรทอง (ซอยสามแยกรานขายของเกา) ตั้งไว 1,119,100 
บาท เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงและซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
23 บานไทรทอง (ซอยสามแยกรานขายของเกา) รายละเอียดดังน้ี   
งานปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร   ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา220.00 ตารางเมตร   
งานวางทอระบายน้ำ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๙ 

 

1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
150.00 เมตร พรอมบอพักและรางว ี

2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
175.00 เมตร พรอมบอพักและรางว ี
รวมทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม 325.00 เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนด ที ่59/2568 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 
18/2567 หนาที่ 55 ลำดับที่ 51   

    โดยมีเหตุผลคือ 
1. เพื่อใหเกิดความถูกตองตามแบบแปลนที่กำหนด 
2. เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปตามวัตถุประสงคและ

เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
   ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 
ซึ่งเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 
29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ท ี ่ด ินและสิ ่งก อสร าง ท ี ่ทำใหล ักษณะ ปร ิมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงขอเสนอ
สภาเทศบาลตำบลบานเปดเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี      รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๑๐ 

 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห ็นชอบใหแก ไขเปลี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสราง
เสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร 
ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) จำนวน 5,๙๒๖,000 
บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic 

Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึง
หนองโคตร ฝ งทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) 
จำนวน 5,๙๒๖,000 บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมี

หล ักการค ือ ขออนุม ัต ิใช จ ายเง ินสะสม จำนวน 5,926,000 บาท 
รายละเอียดดังน้ี 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

เสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที ่ 12 บานกอก

นอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต (สามแยก

ทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) ตั้งไว 5,926,000  บาท เพื่อจาย

เปนคากอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 

12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศ

ใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) รายละเอียดดังน้ี 

งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) 

    ผิวจราจรกวาง 6.00 - 9.00 เมตร ความยาว 2,207.00 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 13,579.00 ตาราง
เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงาน
กอสราง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 1/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 22/2567 

หนาที่ 3 ลำดับที ่1     
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 5,926,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๑๑ 

 

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 147,679,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน  มัสมี      รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 บาน
กอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต (สาม
แยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) จำนวน 5,๙๒๖,000 บาท 
(กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๑๒ 

 

   ๓.๓  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. ถึง
หนองโคตร (บริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก) จำนวน 14,327,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที ่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนศรีจันทรบริเวณป ม ปตท. ถึง  
หนองโคตร (บริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก) จำนวน 14,327,000 บาท (กอง
ชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัต ิใช จ ายเง ินสะสม จำนวน 14,327,000 บาท 
รายละเอียดดังน้ี 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร 

ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท.ถึงหนองโคตร (บริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก) ตั้ง

ไว 14,327,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE 

พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนศรีจันทรบริเวณปม 

ปตท.ถึงหนองโคตร (บริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก) รายละเอยีดดังน้ี   

งานวางทอระบายน้ำHDPE 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร (SN6) ความยาว 794.00 
เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ความยาว 794.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,874.76 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง และตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 2/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 22/2567 

หนาที่ 4 ลำดับที่ 2   
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 14,327,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ   

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  
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2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 147,679,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมีตนขออนุญาตใหทานรองประธานสภาฯ ขึ้นมาทำหนาที่ประธานสภา

เทศบาลชั่วคราว 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     ในระเบียบวาระน้ีเน่ืองจากวามีการเสนอเขามาในหลายๆ ครั้งแตใน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครั้งลาสุดคือในวันนี้รายละเอียดก็จะยังเปนเหมือนเชนครั้งที่แลว มีประเด็นที่

ตนเปนขอกังวลและอยากใหทางผูบริหารรวมถึงทานสมาชิกสภาฯ และทาง
กองชางไดพิจารณารวมกันในการที่จะทำใหโครงการน้ีเปนโครงการที่สามารถ
แกไขปญหาไดอยางแทจริง เนื่องจากวาเรามีการปรับมาหลายครั้งแลว ไมวา
จะเปนในสวนของขนาดของทอ HDPE หรือวารายละเอียดของโครงการ แต
ดวยวาเมื่อครั้งที่แลวที่ทางกองชางไดตอบขอซักถามวาทอ HDPE จะเปนการ
วางขนานกับทอระบายน้ำ คสล. เกา แลวจะมีในสวนที่จะตองเอียงลงไปก็คือ
เฉียงลงไปเพื่อที่จะใหทอ HDPE ไปลงตรงทอระบายน้ำ คสล. เดิมถูกตอง
หรือไม เปนไปไดหรือไมวาเราจะสำรวจวาทอเกาใชไดหรือใชไมได หากวาใช
ไมไดทั้งเสนแลวเราขุดออกทั้งเสนแลววางทอ HDPE น้ียาวลงไปตลอดสาย 
เพื่อที่วาเราก็จะไดไมตองวางเอียงใหระดับน้ำหรือการไหลของน้ำชาลงไป
กวาเดิม หรือวามีวิธีการใดที่จะทำใหน้ำลงไปไดเร็วกวานี้เพราะวาในมุมของ
ตนเองคือหากเรามองวาเราอยากแกไขปญหาในสวนน้ีก็ควรที่จะทำแลวใหเห็น
ผล ถาหากเราดำเนินการไปแลวไมสามารถแกไขปญหาไดแตวาไมไดรวดเร็ว
หรือไดไมไดคุมคากับเงินงบประมาณก็จะเปนเสียงสะทอนออกมาวาเราใชเงิน
งบประมาณจำนวน 15,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตทำไดเพียงเทานี้หรืออยางไร ซ่ึง
ถาหากจะบอกวาเราอยากใชทอ HDPE อยากทดลองหรืออยางไร ตนมองวา
เราคงไมพูดถึงเรื่องชนิดของทอแลวเพราะวาเราอภิปรายกันมาหลายครั้งแลว 
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อะไรที่เราเคยอภิปรายไปแลวเราก็จะไมอภิปรายซ้ำแลว แตวาในเรื่องของ
รายละเอียดตรงนี้ตนมองวาเปนสาระสำคัญเนื่องจากวาถาหากมีความเอียง
การไหลของน้ำก็จะชาลง ตนมีแคประเด็นน้ีประเด็นเดียว และอีกประเด็นหน่ึง
คือโครงการนี้หากเราอนุมัติแลวในสวนที่เปนขอพิพาทกันน้ีเราจะสามารถ
ดำเนินการไดเลยหรือไม เพราะวาวันนี ้คือที ่ตรงน้ีรานแจวฮอนรีแร็กได
ดำเนินการเปดรานเพื่อที่จะบริการลูกคาอยูเชนเดิม แลวหากเราจะเขาไป
ดำเนินการทางเทศบาลไดม ีการประสานกับทางรานอยางไร หากเรา
ดำเนินการเสร็จแลวพื้นที่ที่เปนสวนสาธารณะของเราที่ไดมีการวางทอระบาย
น้ำไปแลว เราจะใหเอกชนใชก็จะมีคำถามตอมาวาจะเปนการเอื้อประโยชน
ใหกับเอกชนหรือไม อยากใหมองในสวนนี้เพื ่อที ่วาเราจะไดปองกันและ
แกปญหาในสวนน้ีไวกอน  

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ในสวนของขอเสนอแนะของทานสมาชิกสภาฯ ที่เกี่ยวกับเรื่องทอ  
นายกเทศมนตร ี ระบายน้ำ คสล. เดิม เปนขอเสนอแนะที่ดี อยางไรทางผูบริหารกับเจาหนาที่

ของกองชางที่เกี่ยวของจะรับไวพิจารณา สวนรายละเอียดอื่นๆ ขอใหทางกอง
ชางไดอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมตอไป 

นายสันติ  ศรีจันทร     ในสวนของแนวทอในการออกแบบจะพยายามวางใหเปนแนวตรง 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ที่สุดเพื่อใหการไหลของน้ำดีที่สุด สวนทอเดิมถาใชไมไดแลวก็คงจำเปนตองทำ

การรื้อออก 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง ไมเห็นชอบ ๒ 

เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง 
เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๒ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน  มัสมี      รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

งดออกเสยีง ๔ เสียง คอื  
๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๓. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัว
ทุงนคร ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. ถึงหนองโคตร (บริเวณรานแจวฮอน   
รีแร็ก) จำนวน 14,327,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE  พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บานกังวาน, หมูที่ 23 บานไทรทอง (จากปาก
ทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน 15,75๘,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที ่ 19 บานกังวาน, หมูที ่ 23 บานไทรทอง (จากปากทาง
หมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน 15,75๘,000 
บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัต ิใช จ ายเง ินสะสม จำนวน 15,758,000 บาท 
รายละเอียดดังน้ี 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางงบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บานกังวาน, หมู

ที่ 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึง

คลองยาว) ตั้งไว 15,758,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบาย

น้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บานกังวาน, หมูที่ 23 บาน

ไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว)  

รายละเอียดดังน้ี   

งานวางทอระบายน้ำHDPE 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร (SN6) ความยาว 785.00 
เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ความยาว 785.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 4,599.76 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง และตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 3/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๑๖ 

 

   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 22/2567 
หนาที่ 6 ลำดับที ่3     
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 15,758,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ   

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมตัิ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 147,679,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นายชัยรตัน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๑๗ 

 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE  พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บาน
กังวาน, หมูที่ 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุล
ตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน 15,75๘,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนน
เสียงขางมาก 

   ๓.๕  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสราง
เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร (เขตเทศบาลตำบลบานเปด-ทางเลี่ยงเมือง) จำนวน 
๒๔,๔๖๕,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนน      

ศรีจันทร (เขตเทศบาลตำบลบานเปด-ทางเลี่ยงเมือง) จำนวน ๒๔,๔๖๕,000 
บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัต ิใช จ ายเง ินสะสม จำนวน 24,465,000 บาท 
รายละเอียดดังน้ี 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

เสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร (เขตเทศบาลตำบลบานเปด 

- ทางเลี่ยงเมือง) ตั้งไว 24,465,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางเสริมผิว

ทาง Asphaltic Concrete (เขตเทศบาลตำบลบานเปด-ทางเลี ่ยงเมือง)  

รายละเอียดดังน้ี 

งานเสริมผิว  Asphaltic Concrete 

    ผิวจราจรกวาง 13.00 - 44.00 เมตร ความยาว 4,921.00 เมตร 
หนา 0.04 เมตร  

ชวงที่ 1 จาก กม.0+000 ถึง 0+366 กวาง 14.00 – 16.30 
เมตร ความยาว 366.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 5,490.00  ตารางเมตร  

ชวงที่ 2 จาก กม.0+366 ถึง 0+436 กวาง 24.00 – 44.00 
เมตร ความยาว 70.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 2,300.00  ตารางเมตร  

ชวงที่ 3 จาก กม.0+436 ถึง 4+921 กวาง 13.00 เมตร ความ
ยาว 4,485.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 
58,305.00  ตารางเมตร รวมทั้ง 3 ชวง มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา  
66,095.00 ตารางเมตร  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๑๘ 

 

พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง 
และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 4/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 22/2567 

หนาที่ 10 ลำดับที่  4    
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 24,465,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ    

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการสัญจร

ไป-มา ภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 147,679,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายสุพล  โตะปง    ในระเบียบวาระที่ ๓.๕ น้ันตนเห็นดวยเน่ืองจากถนนเสนน้ีมีรถสัญจร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ไปมาจำนวนมากและมีหลายตำบลที่ใชงานรวมกับเรา และเปนสวนหน่ึงที่ทาง

เทศบาลของเราไดด ูแลรักษามา ในชวงฤดูฝนการสัญจรไปมาลำบาก
พอสมควร ที่ตนเห็นดวยเนื่องจากถนนเสนนี้ชำรุดในชวงฤดูฝนซึ่งมีน้ำทวม
ทางเทศบาลของเราไดนำเครื่องสูบสงมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกจากบึงหนอง
โคตรโดยการนำทอระบายน้ำมาวางกลางถนนเพื่อบรรเทาปญหาน้ำทวม ทำ
ใหถนนถูกกัดเซาะกรอน สำหรับการ Overlay หรือลาดยางนั้นไมคงทนเมื่อ
เจอน้ำ เราก็เห็นกันอยู ถาจะพูดเรื่องเดิม ๆ เชนเดียวกับถนนเสนชายหาดบึง
หนองโคตร ถาเกิดน้ำทวมขังจะทำใหถนนสึกกรอน ตนจึงเห็นดวยกับ
โครงการดังกลาวนี้เนื่องจากเปนหนาเปนตาใหกับเทศบาลเรากับที่ประชาชน
ไดสัญจรไปมา แตตนเปนหวงในเรื ่องของการทำงานจึงขอฝากทางฝาย
ผูบริหารใหดูแลเรื่องการทำงานใหดี โครงการในระเบียบวาระที่ผานมาที่เรา
จะทำการวางทอระบายน้ำ HDPE ซึ่งเปนถนนเสนเดียวกัน และที่ถนนถูกกัด



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๑๙ 

 

เซาะทุกวันซึ่งบนถนนเรามีแผนเหล็กเพื่อปองกันอุบัติเหตุ เราจะทำการซอม
ถนนใหดีกอนหรือไม หรือจะทำการ Overlay ไปเลย ซึ่งตนเกรงวาจะไปอุด
บอพักหรือตรงที่ถนนถูกกัดเซาะกรอนลง ยกตัวอยางเชน บริเวณสี่แยกหนอง
จิก บริเวณถนนหนาหมูบานสิวลีที่เรานำเอาแผนเหล็กไปวางทับบนถนนที่โดน
กัดเซาะ ตนเห็นดวยกับโครงการน้ีแตอยากใหซอมแซมถนนกอน เทาที่ตนเอง
สังเกตการทำงานของเทศบาลเรานั้นยังขาดการดูแลเพราะเห็นมาหลายๆ 
โครงการและในหลายๆ งานจึงขอฝากทางผูบริหารดวย ตนขอสอบถามผาน
ทานประธานสภาฯ ไปยังฝายบริหารวาในการประชุมสภาฯ ที่ผานมาทางฝาย
บริหารแจงวาเราจะไดรับงบประมาณอุดหนุนจากสวนกลางหรืองบประมาณ
จากจังหวัดมาดำเนินการในสวนน้ี แตในวันนี้เราจะขอใชจายเงินสะสม ตน
อยากสอบถามวาถนนเสนมะลิวัลยถึงถนนเลี่ยงเมืองที่ผานบานโคกฟนโปง ที่
ผานมาในการประชุมซึ่งทางฝายบริหารไดออกไปตามชุมชนและไดเคยพูดไว
วาถนนเสนนี ้เราจะไดทำใหมแลวเพราะวาเราจะไดรับเงินอุดหนุนจาก
สวนกลางซึ่งตนไดยินมา โครงการนี้ตนเห็นดวยและอยากฝากใหชวยดแูลการ
ทำงานดวยใหดีดวย  

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ในระเบียบวาระน้ีตนขออนุญาตเพิ่มเติมในสวนที่ทานสุพลไดอภิปราย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ตนเปนหวงในเรื่องฝาทอระบายน้ำไมวาจะเปนฝาเหล็กหรือฝาปูน เนื่องจาก

ถาเราเห็นในถนนหลายๆ เสนที่มีการ Overlay ที่ผานมาจะมีปญหาวาพอเรา 
Overlay ทับฝาปูนไปจะมีการใชทอ PVC เจาะใหเปนรูลงไป ซ่ึงบางครั้งขนาด
ของรูเล็กลงซึ ่งบางรูก็อาจจะถูกปดไปทำใหการระบายน้ำชาลง และอีก
ประเด็นคือถาหากเปนฝาเหล็กตนอยากใหทางกองชางออกแบบตั้งแตกอนมี
การประมูลจัดซื้อจัดจางโดยระบุวาใหมีการยกฝาเหล็กขึ้นมา เนื่องจากวาถา
ทางเราไมไดออกแบบทางผูรับจางที่ดำเนินการ Overlay ถนน ทำใหฝาเหล็ก
ตองไปอยูดานลาง เวลารถวิ่งบนถนนที่ไมเสมอกันจึงเปนปญหาที่ชาวบานได
รองเรียนมาในหลายๆ ครั้ง กอนหนาน้ีบริเวณที่มีปญหาคือหนาหมูบาน
บุศรินทรซึ่งลาสุดเราไดยกฝาทอขึ้นมาใหมแลว ถาหากรอบนี้เราไมไดกำหนด
รายละเอียดไวในโครงการแลวตนเกรงวาทางผูรับจางจะไมดำเนินการให และ
จะทำใหเกิดปญหาที่ทางกองชางจะตองออกไปทำงานซ้ำซอนนี้คือประเด็น
แรก ประเด็นที ่สองคือในเรื ่องของขอบถนนที ่จะทำการ Overlay ถนน 
เนื่องจากวาในสวนของขอบถนนจะมีสวนที่เปนฟุตบาทในบางสวนที่อยูถนน
ศรีจันทรตั้งแตหนาหมูบานบุศรินทรขึ้นไป ตนไมแนใจวาสุดเขตคือที่ผูรับจาง 
Overlay ไวถามาจากในเมืองหรือเทศบาลนครขอนแกนจะเปนฝงทางซายมือ
ที่เปนตรงที่เขาขายทุเรียนถูกตองหรือไม ในสวนที่เริ่มตนจากจุดนั้นจะมีทาง
เทาตลอดแนว ถาเราทำถนนจนสุดขอบทางทำใหไปปดทางระบายน้ำที่อยูตรง
ทางเทา ทำใหเปนปญหาตามที ่ท านสุพลไดอภิปรายไปวาเปนปญหา
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เชนเดียวกับถนนชายหาดที่เราไปปดทางออกของน้ำที่เปนสวนของฟุตบาท 
สวนประเด็นสุดทายที ่ตนเปนหวงคือในเรื ่องของการตีเสนจราจรที ่ทาน
ประมาณการมา ตนไมแนใจวาครอบคลุมหรือไม อย างไร เม ื ่อดูจาก
งบประมาณในการดำเนินการแลวตนคิดวานาจะครอบคลุมทุกอยางแลวหรือ
วาเราจะตองจายคาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไมในโครงการดังกลาว 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนเห็นดวยกับความเห็นของทางสภาฯ กอนอื่นตองขอกำชับใหทาง 
นายกเทศมนตร ี กองชางในการออกแบบและการตรวจงานในการกอสรางใหเปนไปตามที่

กำหนดและเกิดประโยชนสูงสุด สวนรายละเอียดโครงการที่เราขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมมาทั้งหมดมี ๓ โครงการดวยกัน โครงการที่ ๑ 
คือถนนบานกอก จากสี่แยกบานกังวานจนถึงบานกอกที่ไดดำเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว โครงการที่ ๒ คือการ Overlay ถนนจากสี่แยกเทศบาลตำบล
บานเปดถึงเขตตำบลบานทุมซึ่งไดมีการอนุมัติงบประมาณเรียบรอยแลว สวน
โครงการที่ ๓ คืองบประมาณจำนวน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากถนนมะลิวัลย
ผานบานโคกฟนโปงจนถึงทางเลี่ยงเมืองโครงการน้ีก็อนุมัติแลว และขอใหทาง
กองคลังและกองชางไดรายงานสถานะของทั้ง ๒ โครงการวาตอนนี้อยูใน
ข้ันตอนใดแลว 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางกองชางไดอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายสันติ  ศรีจันทร    ในสวนของถนนจากบานโคกฟนโปงไปทางเลี่ยงเมืองน้ันตอนน้ีได 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ จัดทำราคากลางเพื่อจัดสงไปยังกองคลังเรียบรอยแลว และไดมีการจัดทำ

ประกาศจัดซื ้อจัดจางแลวซึ ่งโครงการนี ้เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สวน
โครงการถนนศรีจันทรเรื่องฝาทอที่เกิดการชำรุดทุกจุดในโครงการจะทำการ
ซอมแซมกอนที่จะทำการ Overlay ถนน และบอพักจะทำการยกขอบบอข้ึน
ใหเสมอกันหลังจาก Overlay เสร็จ สวนเสนจราจรเราจะแบงชองจราจรเปน 
๔ ชองจราจร ตั ้งแตเสนขอบจะมีแบงเปน ๒ ชองจราจรซึ่งไดดำเนินการ
ครอบคลุมทั้งหมดแลว 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางกองคลังไดอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย    ในสวนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราไดรับการจัดสรรงบประมาณมา 
ผูอำนวยการกองคลัง จำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ ่งทางเราไดสมทบไปรอยละ ๑๐ ของ

งบประมาณ งบประมาณไดรับการจัดสรรมาเรียบรอยแลว ในสวนของกอง
ชางที่ไดสงเอกสารไปดำเนินการเราจะดำเนินการประกาศตามระเบียบของ
ทางราชการตาม พรบ.พัสดุฯ ซึ่งคาดวาวงเงินประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๓๕-๔๐ วันทำการ ในเรื่องของกระบวนการ
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จัดซ้ือจัดจางเพื่อที่จะหาผูรับจางมาดำเนินการ เมื่อมีเงินเหลือจากการประมูล
ในสวนน้ีเทศบาลก็จะสามารถนำเงินสวนที่เหลือนี้มาดำเนินการในโครงการ
ตอๆ ไปของเทศบาลไดอีกในวงเงินสวนที่เหลือ จึงขออนุญาตนำเรียนทาน
สมาชิกสภาฯ รวมทั้งผูบริหารทุกทาน 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง    ตนไดดใูนรายละเอียดของระเบียบวาระที่ ๓.๒ และระเบียบวาระที ่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๓.๕ ซึ่งใกลเคียงกัน ตนอยากเรียนถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังคณะ

ผูบริหารหรือทางกองชางชวยอธิบายทางเทคนิค เนื่องจากในระเบียบวาระที่ 
๓.๒ ไมผานมติที่ประชุม แตชื่อโครงการเปนโครงการกอสรางเสริมผิวลาด 
(โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) ในขณะที่ระเบียบวาระ ๓.๕ ใชคำ
วา โครงการกอสรางเสริมผิวทาง ระเบียบวาระที ่๓.๒ เปนผิวลาด แตระเบียบ
วาระที่ ๓.๕ เปนผิวทาง และไมมีคำวา Overlay ในระเบียบวาระที่ ๓.๕ เปน 
Asphaltic Concrete แตในทางเทคนิค ๒ โครงการน้ีมีขอแตกตางกันอยางไร 
ถาเราไดสื่อสารใหนอกจากทางที่ประชุมสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดรับ
ทราบแลว ทานผูชมที่ติดตามเพจของทางเทศบาลในขณะนี้จะไดมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้นวาโครงการกอสรางเสริมผิวลาดและกอสรางเสริมผิวทาง
ภาษาไทย และสวนคำในภาษาอังกฤษมีคำวา Overlay ก ับไม ม ีคำวา 
Overlay ทางเทคนิคมีขอแตกตางกันเชนไร 

นายชัยรัตน  มัสมี    ขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขออนุญาตใหทางกองชางไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตร ี  

นายสันติ  ศรีจันทร    สำหรับคำวาเสริมผิวลาดคือเปนเสริมผิวลาดยาง สวนเสริมผิวทางคือ 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ความหมายเดียวกัน แตบางครั้งในการทำแผนพัฒนาอาจจะใชคำพูดไปตรง

นั ้นแลวจึงมีความจำเปนตองใชตามที่ม ีการระบุไวในแผนพัฒนา แตมี
ความหมายเหมือนกัน 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นายประทีป  เสาผล    ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการกอสรางเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนน      

ศรีจันทรเขตเทศบาลตำบลบานเปดถึงทางเลี่ยงเมือง จำนวน ๒๔,๔๖๕,๐๐๐ 
บาท เปนโครงการที่ดีถนนเสนน้ีใชกันมาหลายป ตั้งแตสมัยอดีตทานนายก
ไพศาล จิตตะมัย นายกเทศมนตรีตำบลบานเปด ไมวาจะเปนการ Asphaltic 
Concrete การวางทออะไรตางๆ นั้นถือวาใชมานานเกิดการชำรุดผุพังมา ก็
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นาจะเปนถนนเสนหลักเสนเมนที่พี่นองประชาชนที่เดินทางไปทางบานทุม 
บานฝางเพื่อเขาสูเมืองขอนแกน แลวก็กลับบานหรือไปทำงาน ถือวาเปนถนน
หลัก นอกจากถนนมะลิวัลยแลวก็ถือวาเปนถนนที่นาจะไดรับการบูรณะ
ซอมแซมเปนอยางดี ในระเบียบวาระนี้ตนตั้งขอสังเกตแตไมทราบวาจะมีการ
อนุมัติผานสภาแหงน้ีหรือไม อยางไร ตนขอฝากคณะผูบริหารไปยังกองชางวา 
ดูแลวถาหากถนนเสนน้ีทำทั้งเสนแลวนั้นเปนสิ่งที่ดี แตสุดทายก็จะมาเปนคอ
ขวดอยูที่สี่แยกไฟแดงของเทศบาลตำบลบานเปดเรา ตนคิดวาถาวันน้ีมีการ
อนุมัติผานสภาฯ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้นเปนสิ่งที่ดีถนนจะสวยงาม ถาเปน
น้ำก็จะวิ่งไดอยางรวดเร็ว ระบายไดอยางรวดเร็ว แตจะมาติดคอขวดอยูที่สี่
แยกไฟแดง ร.๘ ถาวันน้ีไดรับการอนุมัติผานสภาฯ ไปจึงขอฝากฝายบริหาร
และกองชางชวยประสานไปยังแขวงทางหลวงวาไฟแดงนั้นถาหากเปนน้ำคือ
น้ำไหลไมสะดวก น้ำมาติดคอขวดที่สี่แยกไฟแดง สืบเน่ืองจากอะไรน้ันทุกทาน
นาจะเห็นไฟแดงน้ันมีเกาะกลางถนนเพื ่อที ่จะตั ้งเสาไฟแดง ระหวางรถ
ทางตรงกับรถจะเลี้ยวขวา เลี้ยวซาย ทางตรง จะติดกันอยูตรงน้ัน ถาหากมี
การอนุมัติผานสภาฯ ในวันน้ีไปแลว จึงขอฝากทางกองชางประสานแขวงการ
ทางใหชวยเอาเกาะที่ตั้งเสาไฟแดงนั้นออกไป รถที่จะเลี้ยวถามาจากทางบาน
คำไฮหรือทางบานโคกฟนโปงจะเลี้ยวขวามาทางเทศบาลจะไดเลี้ยวงายๆ ทุก
ทานนาจะสังเกตเห็นไดวาจะเลี้ยวไมไดเพราะติดเกาะกลางถนน ตองมาจอด
รอกันไฟแดงก็เร็ว รถจอดรออยูดานหลังก็ยาวมากๆ สิ่งนี้ถาประสานรวมกัน
อนุมัติงบประมาณผานสภาแหงน้ี ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาผานแลวชวย
ปรับปรุงไฟแดงและเอาเกาะกลางถนนออกทั้งหมด ขอใหเปนไฟแดงที่ใชเสา
ลอยน่ันอาจจะเกิดประโยชนสูงสุด รถที่ออกมาจากบานเปดเองจะเลี้ยวขวาไป
บานเอื้ออาทรทางขวามือก็เลี้ยวยากเพราะติดเกาะกลางถนนตองรอกันอยู
ตรงน้ันตนมาหลายครั้งแลวในชวงเชาถาจะมาประชุมตนจะไมมาทางสี่แยกไฟ
แดงน้ีตนจะมาเสนเมนทางเลี่ยงเมืองเพื่อที่จะเลี้ยวขวากลับรถเขามาเทศบาล
เราจะสะดวกกวา แตถารถจากทางบานเปดจะออกเขาไปบานคำใฮ รถจาก
บานโคกฟนโปงจะไปบานเปดก็จะติดเกาะกลางตรงน้ี จึงขอฝากวาถาหากใน
วันน้ีไดรับการอนุมัติงบประมาณผานสภาฯ จำนวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จัดทำ โครงการกอสรางเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ทั้งเสนเปนถนนที่
สวยงาม สุดทายตองมาติดไฟแดงจะไปจะมาลำบากเหลือเกิน ตนก็ไมไดโทษ
คนที่ออกแบบไวตั้งแตเบ้ืองตน แตถามวาแกไขไดหรือไมนั้นในอนาคตตนวา
จะตองแกไขได รถถาไมติดเกาะกลางจะแฉลบออกขวาโดยจะตองไปติดที่สี่
แยกไฟแดง รถทางตรงก็วิ่งเขาบานเปดไดงาย จึงขอฝากขอคิดไวในสภาฯ 
แหงน้ีผานไปยังคณะผูบริหารและกองชางชวยประสานงานในเรื่องน้ีตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
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เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล ประเสรฐิทรง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นายชัยรตัน  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร (เขตเทศบาลตำบล
บานเปด-ทางเลี่ยงเมือง) จำนวน ๒๔,๔๖๕,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนน
เสียงขางมาก 

   ๓.๖  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ ๘ บานหนองโจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทาย
ซอยถึงถนนหนาหมูบานสินธารา) จำนวน ๙,๘๑๖,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระที่ ๓.๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ ๘ บานหนองโจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทายซอยถึง
ถนนหนาหมูบานสินธารา) จำนวน ๙,๘๑๖,000 บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝาย
บริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมี

หล ักการค ือ ขออนุม ัต ิใช จ ายเง ินสะสม จำนวน 9,816,000 บาท 
รายละเอียดดังน้ี 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 8 บานหนองโจด 

ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทายซอย ถึงถนนหนาหมูบานสินธารา) ตั้งไว 

9,816,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอ
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พักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 8 บานหนองโจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทาย

ซอยถึงถนนหนาหมูบานสินธารา) รายละเอียดดังน้ี   

งานวางทอระบายน้ำHDPE 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร (SN6) ความยาว 650.00 เมตร 
พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 2.00 เมตร ความยาว 606.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื ้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,212.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง และตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 5/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
     - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 แกไข

ครั้งที่ 22/2567 หนาที่ 10 ลำดับที่ 5    
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 9,816,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ   

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นและอยู ภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ่งอยู ในอำนาจหนาที ่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 147,679,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ถาไมมีตนขออนุญาตเชิญทานประธานสภาฯ ข้ึนมาทำหนาที่ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชัยรัตน  มัสม ี   ในระเบียบวาระที่ ๓.๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙,๘๑๖,๐๐๐ บาท ซอยสินธารา หมูที่ ๘ บานหนองโจด 

การวางทอ HDPE ทางฝายบริหารเคยลงไปขอความคิดเห็นจากบชาวบานใน
การวางทอระบายน้ำเสนนี้ ในตอนนั้นทางสมาชิกสภาฯ หลายทานไดเขารวม
รับฟงปญหาความเดือดรอนของพี่นองในซอยสินธาราแหงน้ีหรือซอยถุงเพชร 
ซึ่งการวางทอ HDPE ก็ดีแตทางชาวบานตอนน้ีเดือดรอนเรื่องน้ำทวมขัง ซ่ึง
บริเวณน้ันในตอนน้ีน้ำยังทวมขังอยู ไมทราบวาน้ำมาจากทางไหนซึ่งจะเปน
แองกระทะ ชาวบานตองการที่จะวางทอน้ีอยากใหทำเสริมพรอมกับถนนเพื่อ
ปองกันน้ำทวมขังเพราะบริเวณน้ีลึกมากในตอนหนาฝนไมต่ำกวา ๖๐ 
เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งรถเล็กการสัญจรลำบาก การไหลของน้ำตามซอยถุงเพชร
ไมวาซอยถุงเพชร ๕, ๖, ๗ คือน้ำจากบริเวณเชื่อมตอหมูที่ ๑๕ หมูที่ ๘ และ
ทางคอกหมูจะไหลมาถึงบริเวณน้ี ถาเรามาวางทอระบายน้ำแตไมแกไขบัญหา
เรื่องการยกถนนจะทำความเดือดรอนใหกับชาวบาน ตนมองดูแลววาการวาง
ทอน้ีก็ดี แตอยากใหทางฝายบริหารชวยแกไขปญหาเรื่องถนนดวย เพราะถา
ไมมีถนนบริเวณก็คงเดือดรอนไป น้ีคือสิ่งที่ตนไปดูแลพื้นที่มาซึ่งชาวบานได
ฝากมา 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที ่ ๘ บาน 
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หนองโจด ซอยขางหมู บานสินธารา (จากทายซอยถึงถนนหนาหมู บาน        
สินธารา) จำนวน ๙,๘๑๖,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๗  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสาม
แยกขางหมูบานชลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว) จำนวน 13,220,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสามแยกขาง
หมูบานชลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว) จำนวน 13,220,000 บาท (กอง
ชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (กองชาง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัต ิใช จ ายเง ินสะสม จำนวน 13,220,000 บาท 
รายละเอียดดังน้ี 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง

วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง 

บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสามแยกขางหมูบานชลดาถึงรองระบายน้ำ 

(คลองยาว) ตั้งไว 13,220,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบาย

น้ำ HDPE  พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง บริเวณบึงหนอง

โคตรชวงซอยสามแยกขางหมู บ านชลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว)  

รายละเอียดดังน้ี   

งานวางทอระบายน้ำHDPE 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร (SN6) ความยาว 685.00 เมตร 
พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 2.50 – 5.00 เมตร ความยาว 685.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 3,261.40 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง 
และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 6/2568 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570  แกไขครั้งที่ 22/2567  

หนาที่ 12 ลำดับที่ 6   
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 13,220,000 บาท โดยมี

เหตุผลคือ   



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๒๗ 

 

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ในอำนาจหนาที่ของ

เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี

เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่

นำไปใชได จำนวน 147,679,242.67 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.2566 

หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทร
ทอง (บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสามแยกขางหมูบานชลดาถึงรองระบาย



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๒๘ 

 

น้ำ (คลองยาว) จำนวน 13,220,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียง  
ขางมาก 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่นๆ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องอื่นๆ หรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธ์ิ    สำหรับเรื่องอื่นๆ น้ันที่ผานมาเราไดอนุมัติงบประมาณโครงการวาง  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทอ HDPE แลว ๑ โครงการ ตนจึงอยากจะสอบถามไปยังฝายบริหารและผูที่

เกี่ยวของในสวนของโครงการระบายน้ำของหมูบานลิขิตตราฟาใสซ่ึงอยูในเขต
พื ้นที ่บานเปด หมู ที ่ ๑ ณ ตอนน้ียังไมไดมีการนำเสนอเขามาใหสภาฯ 
พิจารณา ซึ่งตนไมแนใจวาในการดำเนินงานนั้นไดมีการดำเนินการถึงขั้นตอน
ใด ไดมีการแกไขแบบแปลน แกไขแผนพัฒนา รวมทั้งราคากลาง ขอใหทานได
แจงทางสภาฯ และผูที่ไดรับชมการถายทอดสดทางเพจเทศบาลไดทราบถึง
เหตุผลที่ในวันน้ียังไมไดนำเสนอเขาสภาฯ เพราะเหตุใด 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนขอฝากไปถึงพี่นองชาวหมูบานลิขิตตราทุกทาน ซ่ึงเชื่อวาพี่นอง 
นายกเทศมนตร ี ชาวหมูบานลิขิตตราไดเห็นการทำงานของพวกเราทุกคน เปนเรื ่องปกติที่

อาจจะเห็นดวยและไมเห็นดวยก็เปนไปตามขอเท็จจริง ซ่ึงลาสุดที่เราไดทำการ
ประชาคมในหมูบานมาแลวทุกทานก็คงจะทราบขอมูลดี ตอนน้ีโครงการอยู
ระหวางการปรับเปลี ่ยนโครงการซึ ่งทางกองชางจะทำการเปลี ่ยนแปลง
โครงการเปน Box Culvert ขนาด ๑.๒๐ เมตร จากบริเวณหลังกำแพงหมูบาน
ลิขิตตรายาวจนไปถึงเขตตำบลบานทุม ตอนน้ีรายละเอียดอยูกองชางซึ่งทาง 
กองชางดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และสงไปที ่กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณในการที่จะตองเปลี ่ยนแปลงแผนใหเรียบรอย แลวจะนำเขา
พิจารณาในสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ภายในเดือนหนาใหทันกอนครบกำหนด ๙๐ 
วันที่เราจะสามารถอนุมัติไดทันหวงเวลาดังกลาว 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซ่ึงตรงกับวันจันทรที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาล
ตำบลบานเปด ไดครบถวนทุกระเบียบวาระการประชุมแลว และขอปด
ประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๕๕  น.  
 
 
 

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๑ ๒๙ 

 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตำบลบานเปด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งไดทำการตรวจรายงาน
ประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนที่เรียบรอยแลว และรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลครั้งน้ีถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปศนพล  เมืองสนธิ์) 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา) 

 
 

(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน  มัสมี) 

 

 

รายงานการประชุมครั้งนี้ไดผานการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ ๓ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
 

 

(นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

                                                                                                   


	ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา
	ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ

